



NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Hàn gắn quan hệ thương mại

Kể từ 7/2019 khi Nhật Bản áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc đối với ba nguyên vật liệu chủ chốt để sản xuất chip bán dẫn và màn hình, quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc luôn trong tình trạng căng thẳng.

Sau lệnh cấm của Nhật Bản, Hàn Quốc đã khiếu kiện ra WTO với lý do biện pháp này của Nhật Bản là hành vi phân biệt đối xử, vi phạm các quy định của WTO. Trong thời gian sau đó, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt loại bỏ nhau khỏi "Danh sách trắng" các đối tác thương mại được hưởng ưu đãi của mình, khiến căng thẳng leo thang suốt từ đó.

Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây đã có những động thái mới nhằm nối lại mối quan hệ đối tác. Tháng 3/2023, Nhật Bản đã gỡ bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu mà Nhật Bản áp đặt từ năm 2019 đối với các vật liệu công nghiệp quan trọng sang Hàn Quốc, bao gồm polyimide flo hóa, chất quang dẫn và hydro florua để sản xuất chất bán dẫn và màn hình. Ngay sau hành động này của phía Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã quyết định rút đơn kiện Nhật tại WTO.

Tiếp đó, ngày 24/4/2023, Hàn Quốc công bố bản sửa đổi danh mục xuất nhập khẩu các mặt hàng chiến lược, theo đó nước này khôi phục vùng xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản, đồng thời đơn giản hóa thủ tục giấy tờ (giảm số lượng tài liệu phải nộp từ 5 loại xuống còn 3 loại) và giảm thời gian xem xét giấy phép xuất khẩu (từ 15 ngày xuống còn 5 ngày) cho các công ty xuất khẩu các mặt hàng chiến lược sang Nhật Bản. Như vậy là, với động thái này của Hàn Quốc, Nhật Bản đã chính thức được đưa trở lại "Danh sách trắng" các đối tác thương mại đáng tin cậy của Hàn Quốc sau hơn 03 năm bị gián đoạn. Về phía Nhật Bản, ngày 27/6/2023, nước này cũng đã tuyên bố đưa Hàn Quốc trở lại "Danh sách trắng" các đối tác thương mại đáng tin cậy, theo đó thời gian xem xét giấy phép xuất khẩu của các công ty xuất khẩu nguyên liệu chiến lược sang Hàn Quốc sẽ được giảm từ 2-3 tháng xuống còn khoảng 1 tuần.

Giữa tháng 6/2023, có tin Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu đối thoại để nối lại Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ vốn được ký từ 2001 sau khủng hoảng tiền tệ châu Á, được gia hạn nhiều lần sau đó, nhưng rồi đã phải chấm dứt vào năm 2015 khi quan hệ giữa hai bên xấu đi. Trong bối cảnh cả hai đều đang phải đương đầu với nhiều nguy cơ do tình hình kinh tế - tài chính toàn cầu bất ổn, việc tái ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ được kỳ vọng sẽ góp thêm một động lực giúp cải thiện và thúc đẩy mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

